

บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่าตามภูมิภาค, ข้อมูลศก.สหรัฐหนุนแรงซื้อดอลลาร์

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่าตามภูมิภาค หลังข้อมูลเศรษฐกิจและผลประกอบการของบริษัทในตลาดหุ้นสหรัฐ ที่ออกมาในเชิงบวก หนุนแรงซื้อดอลลาร์ในช่วงนี้

*ดอลลาร์ทรงตัวที่ระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์ เมื่อเทียบต่กระแสรัฐบาลเงินหลักในการซื้อขายช่วงเช้านี้ในตลาดเอเชีย หลังจากการซื้อขายที่ซบเซาเมื่อคืนนี้ เนื่องจากศูนย์กลางทางการเงินของโลกหลายแห่ง ปิดทำการ

*เทรดเดอร์ในต่างประเทศ คาดว่า ภาวะซื้อขายจะชะลอตัว ขณะที่ไม่มีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญจากเอเชีย แต่ข้อมูลเงินเฟ้อของออสเตรเลีย, ผลสำรวจภาคการผลิตของจีน และ การประชุมทบทวนอัตราดอกเบี้ยของนิวซีแลนด์ ในช่วง 2 วันข้างหน้า น่าจะเป็นที่สนใจของตลาด

*Conference Board เปิดเผยดัชนีชี้้นำเศรษฐกิจสหรัฐ เพิ่มขึ้นเกินคาด 0.8% สู่ระดับ 100.9 ในเดือนมี.ค. หลังจากเพิ่มขึ้น 0.5% ในเดือนก.พ.

*ดัชนี S&P 500 ของสหรัฐ วานนี้ปรับตัวขึ้นเป็นวันที่ 5 ติดต่อกัน ซึ่งเป็นการปรับตัวขึ้นติดต่อกันยาวนานที่สุดนับตั้งแต่เดือนต.ค.ปีที่ผ่านมา โดยได้แรงหนุนจากผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทเจเนอรัล อิเล็กทริก และ มอร์แกน สแตนเลย์

*เยนอ่อนค่าเล็กน้อยเมื่อวานนี้ หลังจากญี่ปุ่นเปิดเผยว่า ยอดส่งออกชะลอตัวสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 1 ปี ซึ่งเพิ่มแรงกดดันให้ผู้กำหนดนโยบายอัดฉีดมาตรการกระตุ้นมากขึ้น

*นายมาริโอ ดรากี ประธานธนาคารกลางยุโรป(อีซีบี) มีกำหนดที่จะกล่าวสุนทรพจน์ ในสัปดาห์นี้ ซึ่งถ้อยแถลงใหม่จากอีซีบีอาจจะทำลายความเชื่อมั่นที่สดใสเกี่ยวกับยูโร โดยยูโร/ดอลลาร์อาจจะอ่อนค่าลงได้ ถ้าอีซีบีเตรียมที่จะดำเนินมาตรการแบบพิเศษมากขึ้น ก่อนช่วงครึ่งหลังของปีนี้

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร ของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 32.218 บาท

*09.03 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 32.28/30 จาก 32.25/28 เมื่อวาน
ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 32.27/31 จาก 32.19/23 เมื่อวาน
*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 102.64/66 จาก 102.61 เมื่อวาน
*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3794/96 จาก 1.3791 เมื่อวาน

"เข้านี้อ่อนค่าขึ้นมา ส่วนหนึ่งจากวอลุ่มบางตัว แล้วก็ยังมีแรงซื้อดอลลาร์กลับเข้ามา หลังจากที่ตัวเลขสหรัฐออกมาดี ส่วน corporate earning 60-70% ก็ออกมาดีขึ้น เราจะเห็นว่าหุ้นสหรัฐแม้จะขึ้นวันละไม่เยอะ แต่ก็ขึ้นเรื่อยๆ ก็ทำให้มีแรงซื้อดอลลาร์" ดีลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า ค่าเงินบาทเข้านี้อ่อนค่าในทิศทางเดียวกับสกุลเงินภูมิภาค หลังมีแรงซื้อกลับเข้าไปในดอลลาร์ เนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจ และผลประกอบการของบริษัทในตลาดสหรัฐออกมาดี ทำให้ความต้องการสินทรัพย์สกุลดอลลาร์เพิ่มมากขึ้น ขณะเดียวกัน ปริมาณการซื้อขายในตลาดที่ยังไม่หนาแน่นนัก ทำให้เงินบาทอาจจะเคลื่อนไหวได้เร็วกว่าปกติ แต่หากยังเป็นไปในทิศทางเดียวกับภูมิภาค เชื่อว่าทางการคงไม่เข้ามาดูแลอะไร และคงปล่อยให้เงินบาทไปตามกลไกตลาดมากกว่า โดยมองแนวรับในวันนี้ไว้ที่ 32.35 และแนวต้านที่ 32.25

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ตอ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้ค้นหาหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้